



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

## BIZจองงบบอร์ดลุยแผนปี63 ทุนแบ็กล็อกแน่น1.6พันล้าน

**พื้นที่** - BIZ เตรียมทำแผนธุรกิจปี 2563 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ด้านบอสใหญ่ “สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์” ทุนแบ็กล็อกในมือ 1.6 พันล้านบาท ซึ่บักช่วงที่เหลือไปจนถึงปีหน้า การันตีผลงานปีนี้มาตามนัด หรือโตไม่ต่ำกว่า 10% → **อ่านต่อหน้า31**



BIZ

(ต่อจากหน้า 3)

เตรียมกดปุ่มเปิดให้บริการโรงพยาบาลแคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา ภายในปีนี้

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสสโলেเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่าย และติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจัดทำแผนงานปี 2563 ในเดือนพฤศจิกายน เบื้องต้นบริษัทประเมินการเติบโตปี 2563 จะเติบโตต่อเนื่องจากปีนี้ โดยบริษัทมีงานในมือ หรือ Backlog รอรับรู้อยู่ได้งานก่อนใหญ่ที่จะรอส่งมอบในปีหน้า

### ● แบ็กล็อก 1.62 พันล.

ขณะที่สิ้นไตรมาส 2/2562 บริษัทมี Backlog รอส่งมอบที่ 1.62 พันล้านบาท คาดว่าจะรับรู้อยู่ได้ในปีนี้ประมาณ 30-40% ส่วนที่เหลือทยอยส่งมอบงานไปจนถึงปี 2563 ทั้งนี้บริษัทคาดหวังทางจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 4/2562

บริษัทมีงานที่จะยื่นประมูลจากภาครัฐ และเอกชนอีกราว 200-300 ล้านบาท

อีกทั้งบริษัทเตรียมเปิดให้บริการโรงพยาบาลแคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่า 500 ล้านบาท คาดพร้อมเปิดให้บริการปีนี้อย่างแน่นอน ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวจะแบ่งการรักษาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การรักษาด้วยการฉายรังสี และการรักษาด้วยเคมีบำบัด เน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ขนาดให้บริการรองรับผู้ป่วยพักค้างคืน จำนวน 30 เตียง และเครื่องฉายรังสีเริ่มต้น 1 เครื่อง

### ● จัดทำแผนปี 63 ในพ.ย.นี้

“แผนปีหน้าคาดว่าจะทำกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ และนำเรื่องเสนอบอร์ด แต่ดูทิศทางแล้วไม่มีอะไรเป็นห่วง เพราะเรามี Backlog ในมือรอรับรู้อีกก่อนใหญ่ รวมถึงการรับรู้อยู่ได้จากการให้บริการโรงพยาบาล ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือขอใบอนุญาตถ้าได้ใบอนุญาตมา เราก็น่าจะดำเนินการได้ทันที” นายสมพงษ์กล่าว

ขณะเดียวกันบริษัทมั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย หรือมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน 664.69 ล้านบาท โดย 6 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 303.07 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 30.84 ล้านบาท ขณะที่การเติบโตที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการรับรู้อยู่ได้จาก Backlog ที่มีในมือ

สำหรับผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีกำไรสุทธิ 30.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.36% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 17.79 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 303.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.02% จากงวดเดียวกันกับปีก่อนมีรายได้รวม 165.6 ล้านบาท

ด้านทิศทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทเชื่อว่ายังมีแนวโน้มที่ดี และบริษัทอยู่ระหว่างติดตามนโยบายการสนับสนุนโครงการจากรัฐบาลใหม่ และคาดว่าจะมีการสนับสนุนหรือมีงบประมาณออกมาต่อเนื่อง เพราะอุปสรรคทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องฉายรังสีมะเร็งรักษาเป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์